

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TTYT HUYỆN QUỲ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 300 /TTYT

V/v Truyền thông và hưởng ứng Chiến
dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ
em từ 5 đến dưới 18 tuổi

Quỳ Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Trạm y tế 12 xã, thị trấn.

Thực hiện nội dung Công văn số 3810/SYT-NVY, ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế Nghệ An về truyền thông và hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu giao các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện truyền thông, bám sát các nội dung và hoạt động để truyền thông và hưởng ứng triển khai có hiệu quả tại địa bàn (Có bài truyền thông hưởng ứng kèm theo).

Nhận được công văn này đề nghị các trạm y tế xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vi Văn Thắng

BÀI TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19; LỢI ÍCH CỦA TIÊM PHÒNG VACXIN PHÒNG COVID -19

Kính Thưa toàn thể nhân dân!

Tình hình dịch COVID-19 trong cả nước vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đã xuất hiện biến thể phụ của Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh và dần trở thành biến thể COVID-19 chủ đạo trên toàn cầu. Do đó, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ đang tiềm ẩn và khó dự báo.

Không có người dân nào an toàn khi trong cộng đồng còn người mắc COVID-19. Vắc xin chính là vũ khí quan trọng nhất trong việc phòng bệnh COVID-19. Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ và là trách nhiệm của mỗi công dân.

Miễn dịch do tiêm vắc xin hoặc do mắc bệnh đều giảm theo thời gian, do đó chúng ta phải tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để tăng miễn dịch nhằm bảo vệ cá nhân, gia đình và cộng đồng; đồng thời giảm bệnh nặng, giảm biến chứng khi mắc bệnh.

Đối với trẻ em dù số mắc và tử vong do COVID-19 thấp hơn so với người lớn, các biểu hiện khi mắc bệnh thường nhẹ hơn, nhiều trường hợp không có triệu chứng nhưng hậu quả của COVID-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe các em.

Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhiều nhóm tuổi nhằm tăng độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trong cộng đồng, giảm lây lan bệnh cho những người xung quanh, góp phần tích cực để cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Lịch tiêm mũi 3, mũi 4 và cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi như sau:

***Tiêm mũi 3:**

- **Cho người trên 18 tuổi:** Tiêm ngay sau mũi 2 ba tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

- **Người từ 12 đến dưới 18 tuổi:** Tiêm ngay sau mũi 2 năm tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

***Tiêm mũi 4:**

- Tiêm ngay sau mũi 3 bốn tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi

khỏi bệnh ba tháng;

***Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo quy định:** Trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 03 tháng.

Hiện nay, ngành y tế tại các địa phương đã nỗ lực đưa vắc xin đến gần với người dân. Người đi tiêm chủng có thể tiếp cận vắc xin ở các điểm tiêm chủng cố định tại trạm y tế, các điểm tiêm chủng lưu động.

“Vi sức khỏe của bản thân, của gia đình và toàn xã hội”- Mỗi người, mỗi nhà và mọi người dân hãy tuân thủ, thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc xin Covid - 19 (***Tiêm đúng, đủ liều***) để xây dựng một xã hội bình yên, khỏe mạnh và văn minh!